



‘ชัย’ รอมติบอर्डของBKI

● ยันไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ - มองหุ้นแบงก์น่าสนใจ

“ชัย โสภณพนิช” เผยพร้อมพิจารณาตัวเองหากมติบอर्डของ BKI ออกมาให้รับผิดชอบ ยืนยันไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากข่าวที่รั่วออกไป ส่วนกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังไม่ได้ขายหุ้น เผยหุ้นแบงก์-ก่อสร้าง น่าสนใจ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หรือ BKI เปิดเผยว่า จากกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ และถูกปรับ 500,000 บาท ในส่วนของตัวบริษัทไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และปัจจุบันตนยังทำหน้าที่ใน BKI อยู่

อย่างไรก็ดี การประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22

เม.ย.นี้ หากมีข้อเสนอหรือเรียกร้องให้ลาออกก็จะนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะประชุมเดือน พ.ค.นี้ และก็พร้อมจะพิจารณาตัวเอง

สำหรับ หุ้น BKI ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวดังกล่าวมากนัก โดยปัจจุบันนักลงทุนในประเทศถือสัดส่วนหุ้นอยู่ที่ 82% นักลงทุนต่างชาติ 18% โดยการเคลื่อนไหวราคาหุ้น BKI เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 356 บาท ลดลง 2% แต่หลังจากนั้นราคาหุ้นมีการขึ้นลงปกติตามภาวะตลาดหุ้นไทย

ขณะที่หุ้น THREE ราคาหุ้น ณ วันที่ 17 มี.ค. อยู่ที่ 2.86 บาท ลดลง 0.02% และหุ้น BH เมื่อวันที่ 17 มี.ค. อยู่ที่ 206

บาท ลดลง 5% โดยมีวอลุ่ม 3,261,730 ล้านบาท วันที่ 25 มี.ค. ราคาอยู่ที่ 208 บาท ลดลง 6% ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะราคาหุ้นที่ขึ้นลงนั้นเป็นไปตามความผันผวนของตลาดหุ้น

“ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการพูดถึงเรื่องการปันผลของหุ้นบางตัวเป็นการภายใน แต่เรื่องหลุดไปถึงบุคคลภายนอก ซึ่งก็ไม่มีใครว่าหลุดไปได้อย่างไร และตนก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ แต่เมื่อมีปัญหา ก็พร้อมรับผิดชอบเอง” นายชัย กล่าว

นายชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันพอร์ตการลงทุนของบริษัทอยู่ที่ 49,639 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนลงทุนหุ้น 75% และอีก 24% เป็นเงินฝาก โดยปี 58 มีผลตอบแทนจากการลงทุน 2.6% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5%

โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนระดับ 4% โดยเพิ่มเงินลงทุนหุ้นอีก 500 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทประเมินว่าอีก 3-4 เดือนต่อจากนี้ตลาดหุ้นจะตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อหุ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคาร เช่น BBL, KTB และ SCB และกลุ่มก่อสร้างประกอบด้วย ITD, CK และ STEC

“ต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนจากพอร์ตลงทุนถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ เพราะตั้งไว้ที่ 5% แต่ทำได้เพียง 2.6% ปีนี้จึงปรับลดลงเหลือเพียง 4% เพราะคาดว่าโครงการต่างๆ ของภาครัฐจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนดีขึ้น มองจังหวะช่วงดัชนีตกลงมาที่ 1,250 จุด เป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อหุ้นได้” นายชัย กล่าว

ในปีบริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่ 13% คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 18,000 ล้านบาท เทียบกับปี 58 ที่มีการเติบโต 0.6% คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,867 ล้านบาท การเติบโตของบริษัทในปีนี้จะได้รับผลบวกจากการใช้จ่ายภาครัฐในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับลูกค้ารายย่อย ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้กำลังซื้อลดลง และทำให้การแข่งขันด้านราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการทำกำไร ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ■